



องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย

จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

โทร.๐๕๒-๐๐๐๔๑๒ , Facebook ; องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย, www.omkoi.go.th

หยุดเผา เพื่อต่อลมหายใจ

อากาศสดใส หยุดภัยหมอกควัน

ลูกหลานปลอดภัย โลกไร้มลพิษ

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562

ชาวตำบลอมก๋อย ร่วมแรงร่วมใจ อากาศสดใส ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่



การแข่งขันกีฬา อบต.อมก๋อยเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากลางบ้านแม่ต๋อม โดยมีการจัดแข่งขันฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เปตองชาย เปตองหญิง และเซปักตะกร้อ อีกทั้งการประกวดการทำอาหารพื้นบ้าน ต้มยำไก่ และการประกวดส้มตำลีลา โดยมีท่านปลัดคนพดล นวนพนัส ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านนายอำเภอ คิวะ ธมิกานนท์ ติตถารกิจราชการ เป็นประธานเปิดปิดงานกีฬา อบต.อมก๋อยเกมส์ พร้อมทั้งร่วมแข่งขันฟุตบอล เปตอง คูวีไอพี ระหว่างห้องที่ส่วนราชการอำเภออมก๋อย พบ ห้องถิ่นตำบลอมก๋อย อีกทั้งร่วมชมการประกวดแข่งขันทำอาหารพื้นบ้าน และ ประกวดส้มตำลีลา



โครงการสร้างฝายชะลอ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้จัดทําโครงการฝายชะลอน้ำ ในวันที่ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่ตำบลอมก๋อย โดยการกักเก็บน้ำใช้ก่อกองเคเบี่ยนในการเก็บน้ำ โดยให้แต่ละชุมชนจัดฝายชะลอน้ำระดับชุมชน ในทังถึงในพื้นที่ตำบลอมก๋อย โดยมีท่านรองณัฐพงษ์ พงศ์ไพโรรมเย็น เป็นประธานเปิดโครงการ และส่วนราชการอื่นเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้



องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมกับ ที่ทำการอำเภออมก๋อย และหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันไฟป่าและดับไฟป่า ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาอมก๋อย โดย องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยได้จัดอบรมให้ความรู้การทำแนวกันไฟ และฝึกปฏิบัติการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการเกิดไฟลุกลาม โดยมีท่านศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อยเป็นประธานเปิดโครงการและส่วนราชการอื่นเข้าร่วมอบรมและร่วมทำแนวกันไฟรอบศูนย์พัฒนาการเรียนรู้อมก๋อย ในครั้งนี้



โครงการอบรมอาสาสมัครไฟป่าประจำหมู่บ้าน ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยจัดการอบรมให้ความรู้ให้กับอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ให้แก่ผู้นำชุมชน ส.อบต. สมาชิกอปพร. และ อสม.ในพื้นที่ตำบลอมก๋อย ถึงแนวทางไปปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยวิทยากรจากสถานีควบคุมไฟป่าอมก๋อย และท่านนายอำเภอศิวะ ธมิกานนท์ ได้มามอบนโยบาย มาตรการการป้องกันไฟป่าและลดหมอกควันในเขตอำเภออมก๋อย อีกทั้งมอบป้ายรณรงค์การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน



โครงการอบรมยุวเกษตรกรและอาสาปศุสัตว์ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่อง มาตรการแนวทางการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ และการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยวิทยากรจาก ปศุสัตว์อำเภออมก๋อย และแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และขั้นตอนการรายงานความเสียหายทางด้านเกษตรกรรม และการลงทะเบียนสมาร์ตฟาร์ม โดยวิทยากรจากเกษตรอำเภออมก๋อย



